

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 31.22 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 31.15-31.30 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 31.22 บาท อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.18 แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 31.15-31.30 บาท

* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า วันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน สวนทางดอลลาร์ที่แข็งค่า หลังได้แรงหนุนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยข้อมูลการก่อสร้างบ้านของสหรัฐลดลงน้อยกว่าคาดในเดือนม.ค. ขณะที่การอนุญาตสร้างบ้านพุ่งสู่ระดับสูงสุดรอบเกือบ 13 ปี นอกจากนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตในเดือนที่ผ่านมาที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี

* นอกจากนี้ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ครั้งที่ผ่านมายังหนุนดอลลาร์ โดยเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายมีทัศนะบวกอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ย แม้ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19

* สำหรับตลาดการเงินฝั่งเอเชีย เยนอ่อนค่าลงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 9 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ ในขณะที่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ที่ว่า จีนจะยังคงดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดของไวรัสโคโรนา

* หยวนทรงตัว เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายออฟชอร์ก่อนการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ของจีนที่คาดกันไว้ในวงกว้างในช่วงต่อไปของวันนี้

* วันนี้คาดว่าธนาคารกลางจีนจะลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

* สำหรับค่าเงินบาทมองว่ามีทิศทางอ่อนค่าไปตามการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกยกเว้นสหรัฐ และช่วงนี้ภาพรวมตลาดการเงินฝั่งเอเชียก็ไม่สดใส ในระยะต่อไปก็ต้องติดตามกระแสเงินทุนระหว่างวัน และความคืบหน้าของ COVID-19 คาดกรอบวันนี้ 31.15-31.30 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.63 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.70

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,479.55 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 396.80 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ วานนี้เท่ากับ 31.187 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้